
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2566  ครั้งที่ 1 
วันที่   10  กุมภาพันธ์  2566    เวลา   10.00   น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
………………………..…. 

ผู้มาประชุม 
  1.  นายสมศักดิ์    แจ่มเรือน  สมาชิกสภา อบต. ม. 1  

2.  นายเสียน     เลื่อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 
3.  นายบรรพต  ชัยสิทธิ์   สมาชิกสภา อบต. ม. 3 

  4. นายวัชรา  คึงจันทึก  สมาชิกสภา อบต. ม. 4 
5.  นายพิชาติ  จงชิดกลาง  สมาชิกสภา อบต. ม. 5  
6.  นางชุติมา  บัวแก้ว   สมาชิกสภา อบต. ม. 7   

 7. นางวารี  สุขประจบ      สมาชิกสภา อบต. ม. 8 
8. นายบุญยัง  เกยพุทรา  สมาชิกสภา อบต. ม. 9  
9.  นางสาวยุภา  บุญจันทร์        สมาชิกสภา อบต. ม. 10  
10. นายพานิชย์  ประเสริฐ         สมาชิกสภา อบต. ม. 11 
11. นายอธิวัฒน์  งานสันเทียะ           สมาชิกสภา อบต. ม. 12 
12. นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. ม. 13  

  13. นายประวัติ  พรมบุตร         สมาชิกสภา อบต. ม. 14  
  14. นางสาวรัตติญาพร หล่ าจันทึก      สมาชิกสภา อบต. ม. 15  
  15. นายธนกร  วีระเทศ   เลขานุการสภาอบต.หนองหญ้าขาว 

 

ผู้ไมม่าประชุม 
1. นายสุทธิศักดิ์ เนียนพลกรัง   สมาชิกสภา อบต. ม. 6 ลาประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางเอมอร    มะโนมั่น   นายก อบต. หนองหญ้าขาว 
 2.  นายพิชิต  เจ๊กจันทึก  รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว 
 3.  นายสมหมาย  โพธิ์นอก   รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว  
 4.  นายสดุดี  ศรีสุวรรณ์  เลขานุการนายก อบต.หนองหญ้าขาว  

5.  นายสมบัติ  ละภักดี   ผู้อ านวยการกองช่าง  
6.  นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชรศรี   รก.ผอ.กองคลัง 
7.  นายณัฏฐพงษ์ เขตเตียนจันทึก  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

  8.  น.ส.ศศิวรรณ  โอวาทกานนท์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
9. นายวุฒิพงษ์  อันทะสา  ที่ปรึกษานายก 
10. นายสมศักดิ์  ยะวงษา   ที่ปรึกษานายก  
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    ผู้เข้าประชุม     จ านวน 15 คน 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน    1คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  10  คน 

เริ่มประชุม เวลา     10.00    น.  
 

         โดย  นายธนกร  วีระเทศ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวกราบเรียน
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่เคารพ บัดนี้  ได้เวลานัดประชุมแล้ว  สมาชิกได้มา
ครบองค์ประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กรุณาจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   กราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว สมัยสามัญ  สมัยที่  1
ประจ าปี  2566 ครั้งที่  1   ผมขอเข้าระเบียบวาระเลยนะครับ   

 ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ครับ 

นายธนกร  วีระเทศ 

เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายธนกร  วี
ระเทศ  เลขานุการสภาฯ   มีโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาด
เล็ก   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ได้เชิญเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายนายวงศ์วริศ  เหลืองภิรมย์  รองปลัด 
อบต. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการดังกล่าวครับ 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า
ขาว  สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าหรือข้อความที่ได้กล่าวไว้   ขอได้โปรดยกมือครับ    
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข   ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ     

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 
(เห็นชอบ  13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
สมาชิกท่านใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา   ขอได้โปรดยกมือครับ    
ถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
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ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาอีกหรือไม่ครับ   ขอได้โปรดยกมือครับ    
ถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระที่  4.1  เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้าง    ขอเชิญท่านนายก ครับ 

นางเอมอร  มะโนมั่น 
นายก อบต. 

กราบเรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่เคารพ  และสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 
หมวดค่าครุภัณฑ ์ และสิ่งก่อสร้าง   (6รายการ) 

 

รายการ 
ที ่

โครงการที่โอนลด 
 

โครงการที่โอนเพิ่ม 
(ตั้งรายการใหม่) 

1 แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหาร
ทั่วไป 

(ส านักปลัด) 
1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว้      3,500,000   บาท 
 

ขอโอนลด 5,000  บาท 
 

แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัด) 

3.1.4  ครุภัณฑก์ารเกษตร 
(1)  เลื่อยโซ่ยนต ์ ตั้งไว้  5,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  
1  ตัวโดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  แรงม้าบาร์ไม่น้อยกว่า  10  นิ้ว  
ใช้เคร่ืองยนต์  2 จังหวะความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า  6,000  รอบ/นาท ี

ขอโอนเพิ่ม  5,000   บาท 
 

2 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

(ส านักปลัด) 
1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว้      3,500,000   บาท 
 
 
 

ขอโอนลด 70,000  บาท 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

(ส านักปลัด) 
3.1.6  ครุภัณฑก์่อสร้าง 
(1)  เครื่องอัดอากาศ  ตั้งไว้  70,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  600 ลิตรต่อนาที จ านวน  1  
เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มอเตอร์ไม่น้อย
กว่า 6  แรงม้าสามารถอัดอากาศให้มีความดัน
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 บาร์และอัตราการจ่าย
อากาศ (Air Delivery)ไม่น้อยกว่า  600 ลิตร
ต่อนาทีถังบรรจุอากาศท าด้วยเหล็กเหนียว มี
ความจุไม่น้อยกว่า  600 ลิตร 

ขอโอนเพิ่ม  70,000   บาท  
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 รายการ 
ที ่

โครงการที่โอนลด 
 

โครงการที่โอนเพิ่ม 
(ตั้งรายการใหม่)   

3 แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหาร
ทั่วไป 

(ส านักปลัด) 
1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว้      3,500,000   บาท 
 
 

ขอโอนลด  99,000    บาท 

แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัด) 

3.1.7  ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร ์
 (1)  เครื่องกระตุกหัวใจ ตั้งไว้  99,000   
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจ  จ านวน  1  เครื่อง  คุณสมบัติ  
สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  
ตัวเครื่องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาค
วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและภาคกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแนะน าด้วย
เสียงภาษาไทย สามารถเก็บข้อมูลของ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Waveform) หรือ 
เหตุการณ์ไว้ในตัวเครื่อง หรือหน่วยความจ า
ส ารองได้และมีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
เหตุการณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ได้ 

ขอโอนเพิ่ม  99,000   บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 

 รายการ 
ที ่

โครงการที่โอนลด 
 

โครงการที่โอนเพิ่ม 
(ตั้งรายการใหม่)   

4 แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง 

(กองคลัง) 
3.1.2  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
(1)   เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ส านักงาน 
ตั้งไว้    17,000    บาท   
 

ขอโอนลด  16,000    บาท 
(ยกเลิกโครงการ) 

 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
3.1.2  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์
(5)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงานตั้งไว้ 16,000  บาท  เพื่อจัดซื้อ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
จ านวน 1 หน่วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MBมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GBมีหน่วย
จัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วยมีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้วมีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องมีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องมีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่องสามารถใช้งานได้ไม่
น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 

ขอโอนเพิ่ม  16,000   บาท  
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 รายการ 
ที ่

โครงการที่โอนลด 
 

โครงการที่โอนเพิ่ม 
(ตั้งรายการใหม่) 

5 แผนงานเคหะและชุมชน 
(กองช่าง) 

1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว้      880,000   บาท 
 
 
 

ขอโอนลด 85,000  บาท 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(กองช่าง) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1.1.1 ประเภทอาคารต่าง ๆ   
(2)  โครงการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
ตั้งไว้  85,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อ
เติมหลังคาโรงจอดรถ  ขนาดกว้าง  3.50  
เมตร  ยาว  15.00  เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
จ านวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

ขอโอนเพิ่ม  85,000   บาท 
 

6 แผนงานเคหะและชุมชน 
(กองช่าง) 

1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว้      880,000   บาท 
 
 
 

ขอโอนลด 15,000  บาท 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(กองช่าง) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
1.1.2 ประเภทอาคารต่าง ๆ   
(3)  โครงการติดตั้งตาข่ายลวดกันนกโรง

อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนอง

หญ้าขาวตั้งไว้  15,000บาทเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าติดตั้งตาข่ายลวดกันนกโรงอาหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง  6.00เมตร  

ยาว  12.00  เมตร หรือพ้ืนที่  72.00  

ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.

ก าหนด) 

ขอโอนเพิ่ม  15,000   บาท 
 

 รวมโอนลดทั้งสิ้น  290,000  บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  290,000  บาท 
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ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอได้โปรดยกมือ  ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย      
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม        เหน็ชอบ 
(เห็นชอบ  13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
4.2  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2566  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 ครับ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอสมัยประชุมสามัญครับ  

นายวศัณย์ เฟื้องสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 

กราบเรียนท่านประธานสภาอบต.ที่เคารพ  กระผมนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนินสมาชิก อบต. 
หมู่ที่ 13 ผมขอเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ   จ านวน  4  สมัย 
ประจ าปี  2566สมัยแรกสภาอบต.ได้ก าหนดไว้แล้ว 
  สมัยที่  2  เดือน พฤษภาคม   2566        สมัยที่  3  เดือน สิงหาคม      2566 
  สมัยที่  4  เดือน พฤศจิกายน  2566โดยแต่ละสมัยก าหนดสมัยละ 15วัน 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายพิชาติ  จงชิดกลาง 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 

รับรอง 

นางวารี  สุขประจบ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 

รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมถือว่าตามท่ีเสนอ
เลยนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566จ านวน  4  สมัยดังนี ้
สมัยที่  1  วันที่  1 – 15   กุมภาพันธ์   2566  ก าหนดไว้แล้ว 
สมัยที่  2  วันที่  17 – 31  พฤษภาคม   2566 
  สมัยที่  3  วันที่  15 - 29   สิงหาคม      2566 
  สมัยที่  4  วันที่  16 – 30   พฤศจิกายน  2566    
โดยแต่ละสมัยก าหนดสมัยละ 15 วัน  ครับ 
(เห็นชอบ  13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภาอบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
4.3  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  2567  และก าหนดระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2567 
ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2567     
ว่าจะก าหนดเมื่อใด   และก าหนดระยะเวลากี่วัน ขอเชิญที่ประชุมเสนอครับ  
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นายวศัณย์ เฟื้องสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวศัณย์ เฟื้องสูงเนินสมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 

ผมขอเสนอ  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2567   สมัยแรก  
เดือน กุมภาพันธ์  2567   มีก าหนด  15  วัน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางชุติมา  บัวแก้ว 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 

รับรอง 

นายอธิวัฒน์ งานสันเทียะ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 
รับรอง 

ประธานสภาอบต. ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมถือว่าตามท่ีเสนอ
เลยนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สมัยแรก  ประจ าปี 2567 
เดือน กุมภาพันธ์  2567  มีก าหนด  15  วัน 
(เห็นชอบ  13  เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง) 

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ  
ผมขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการอีกท่าน นางสาวเพ็ญศรี   ดรอินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไผ่  ครับ 

น.ส.ศศิวรรณโอวาทกา

นนท์จพง.สาธารณสุข 
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  วันนี้ดิฉันขอ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง 

1.  สถานการณ์โรคติดต่อ ในต าบลหนองหญ้าขาว 
- ไข้เลือดออก   DF  จ านวน  1  ราย  บ้านซับชุมพล  หมู่ที่  9 
ไข้เลือดออกภาวะช็อก DHF  จ านวน  1  ราย  บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ 3 
 - ไข้หวัดใหญ่  จ านวน  2 ราย  บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 3   
   บ้านคลองยางพัฒนา หมู่ที่  14 
 - ไข้ราดสากใหญ่  จ านวน  1  ราย  บ้านดงล าไย  หมู่ที่  8 

    2.   ในการด าเนินงานต่างๆ โดยต้องใช้บัตรประชาชน เบอร์โทร 
    3.   การตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่  อายุระหว่าง  50 – 70  ปี 
    4.   ฌกส. วันที่ 21 มกราคม 2566  สมาชิก  895  จ่าย  16,000 บาท 
                  วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566  สมาชิก 753  จ่าย  13,500  บาท 
     5.  สาธารณสุขมาตรวจเยี่ยม  และให้ก าลังใจในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ในวันที่ 
14 กุมภาพันธ์  2566  ขอเรียนเชิญท่านนายก  ปลัด  และก านัน 
     6.  การเปิดบริการทันตกรรม  จะเปิดให้บริการถอนฟัน  เนื่องจากปั๊มลมเสีย 
     7.  การขุดเจาะน้ าบาดาล  อาจจะท าให้ผู้รับบริการไม่สะดวก 
      8.  บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19  วันที่  17 กุมภาพันธ์  2566 
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ประธานสภาอบต. สมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือครับ ขอเชิญนางชุติมา บัวแก้ว      
สมาชิกอบต.    หมู่ที่  7    ครับ 

นางชุติมา  บัวแก้ว 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  กระผมนางชุติมา  บัวแก้ว  สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 
สอบถามถนนสายบ้านคลองดินด า หมู่ที่ 13  -  ต าบลดอนเมือง 

นายสมบัติ ละภักดี    
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกอบต. ทุกท่าน  ตอนนี้ก าลังหาผู้รับจ้างครับ 

นายวศัณย์ เฟื้องสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูที่ 13ผม
ขอสอบถามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ได้
ด าเนินการถึงไหนครับ 

นายสมบัติ ละภักดี    
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกอบต. ทุกท่าน  ตอนนี้ก าลังเราได้ท าโครงการจ่ายขาด
เงินสะสมครับ  ต่อไปก็จะด าเนินการโครงการในข้อบัญญัติครับ 

นายวศัณย์ เฟื้องสูงเนิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมูที่ 13    
ขอสอบถามโคมไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน  ไม่ทราบว่าสามารถติดตั้งได้เลยหรือไม่ครับ    หรือ
ต้องตั้งเป็นโครงการครับ 

นายสมบัติ ละภักดี    
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกอบต. ทุกท่าน  ผมชี้แจงดังนี้ครับ บริเวณท่ีมีสายพาด
ดับก็สามารถติดตั้งโคมไฟส่องสว่างได้  แต่ต้องดูปริมาณการใช้ไฟภายในต าบลครับ  
และช่วงนี้เราได้ท าการปรับปรุงแก้ไข โดยเปลี่ยนเดิมเป็นหลอดไฟแสงจันทร์  เปลี่ยนเป็น
หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ   ขอได้โปรดยกมือครับ  ถ้าไม่มี  
วันนี้  ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว    ผมต้องขอขอบคุณ 
ท่านสมาชิกสภาอบต.  ท่านนายกอบต.  ท่านรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต.  ปลัดอบต.  
ผู้อ านวยการกอง   หัวหน้าส่วนราชการ  และข้าราชการทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมประชุม และร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาอบต.ในวันนี้   ขอปิดการประชุมครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-10- 

 

เลิกประชุม   12.30  น. 

 

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว   เมื่อวันที่  15    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 
 

(ลงชื่อ)        วศณัย ์ เฟ้ืองสงูเนนิ            ประธานกรรมการ 
             (นายวศัณย์  เฟ้ืองสูงเนิน) 
            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13   
     
(ลงชื่อ)    บรรพต  ชัยสิทธิ์  กรรมการ  
                 (นายบรรพต  ชัยสิทธิ)์   
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 
        
(ลงชื่อ)          พิชาติ  จงชิดกลาง  เลขนุการกรรมการ           
                  (พิชาติ  จงชิดกลาง)  
             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
 

 
(ลงชื่อ)             ธนกร  วีระเทศ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายธนกร  วีระเทศ)  
                   เลขานุการสภา อบต. 

    
                 สภา อบต.ได้รับรองแล้ว    เมื่อวันที่  
 

 
(ลงชื่อ)       สมศักดิ์    แจ่มเรือน         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
              (นายสมศักดิ์ แจ่มเรือน) 
 

 

 

 


